



ที่ ศธ ๐๗๐๔๔/๕๔๗

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง  
ถนนพัทลุง อำเภอเมืองตรัง ตง ๙๒๐๐๐

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในวัยรุ่น  
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ ทุกอำเภอ  
สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code แบบสอบถามออนไลน์ (Google Forms)

ตามที่กรมอนามัย ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในวัยรุ่น (Teen Act Indicator) ที่รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในวัยรุ่น เพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งระดับประเทศและระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพและมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลบันทึกและรายงานผลในระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในวัยรุ่น (Teen Act Indicator) ตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ๑

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง ขอให้สถานศึกษาและนักศึกษาในสังกัดตอบแบบสอบถามข้อมูลตัวชี้วัดฯ ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ (Google Forms) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อสรุปสังเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดฯ ในภาพรวมของจังหวัด และรายงานในระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในวัยรุ่น (Teen Act Indicator) ต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนภา จิโรภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

กลุ่มงานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ  
โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๔๔๐  
โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๙๐๑๖  
<http://trang.nfe.go.th>



แบบสอบถามการคุ้มครองสิทธิด้านการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษา  
เพศหญิงและเพศชาย อายุ ๑๐ - ๑๙ ปี  
ที่ประสบปัญหาอันเกี่ยวกับการตั้งครรภในสถานศึกษา  
(สถานศึกษาเป็นผู้ตอบ)



แบบสอบถาม ความรอบรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและ  
ทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่น อายุ ๑๐ - ๑๙ ปี  
(นักเรียน/นักศึกษา เป็นผู้ตอบ)